



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว



ข่าวกิจกรรม

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม ภายในเขตตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานวันข้าวใหม่ปลามัน อำเภอโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2557

ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าวใหม่ปลามัน อำเภอโนนสูง โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ประกวดตำข้าว ประกวดธิดาข้าว ประกวดแข่งทำขนมจีน-น้ำยา และประกวดผลิตภัณฑ์จากข้าวอีกมากมาย



ข่าวประชาสัมพันธ์

1. โครงการตำบลหลุมข้าวปลอดหมาขี้เรื้อน(เพื่อการกุศล) เพื่อรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นโรคขี้เรื้อนภายในตำบล **ฟรี** ท่านที่มีสุนัขป่วยเป็นโรคขี้เรื้อนและต้องการที่จะทำการรักษา สามารถแจ้งมาได้ที่ คุณชยากรณ์ ศรีเสมอ นักวิชาการเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 080-4695616 หรือ 081-7257645 หรือ044-367093 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556 ในวันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556 ติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ อาจก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด หรือ เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังปัญหาดังกล่าวด้วยความปลอดภัยของท่าน



เกร็ดความรู้

ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่

ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทาง จันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์ เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการ เห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก



การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ก็ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์ ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธาน กรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้นไป

เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ

1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ
2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา
3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก
4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย

กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่

1. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ
2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ

วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น

กิจกรรมใน วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปลอญปลา ปลอญนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขวัญให้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร และสงวนน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัย

ดาตาดนทำงาน

知恩報恩為先，利人便是利己。

To be grateful and repay kindness

-this is first;to benefit others is to benefit ourselves.

ควรรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นพื้นฐานทำ ประโยชน์ให้ผู้อื่นก็จะเกิดประโยชน์กับตนเอง



ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ตู้ ปณ.20 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ 044-367-093

E-mail : lumkhaw@hotmail.com